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เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการ
การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. พิจารณาปัญหาการบริหารจัดการการศึกษา โดยเชิญบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ได้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 ๑) ในเรื่องของ ว ๑๓ ได้มีการ
หารือกับทาง กคศ. มาโดยตลอดว่าจะหาแนวทาง
อย่างไรแต่เรื่อง ว ๑๓ เหมือนกลไก เมื่อเราไปแตะ
เรื่องหนึ่งก็จะไปกระทบอีกเรื่องหนึ่ง จึงพยายามที่จะ
หากลไกที่บุคคลส่วนมากได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะ
การที่จะท าให้ทุกคนพอใจคงเป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก และจะน าเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการเสนอมาไปพิจารณา
เพ่ือหาแนวทางท่ีจะยืดหยุ่นยังไงได้บางเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับคุณครูที่ได้ท างานกันมาโดยเต็มที 

 ๒) ในเรื่องโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่ากระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน  
อยู่ในสังกัดมากกว่า ๓ หมื่นกว่าโรงเรียน งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีทางที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้ายังมีโรงเรียนในสังกัดอยู่เป็นจ านวนมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงพยายาม  
ท าโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นโดยก าหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีโรงเรียนคุณภาพ ๑ แห่ง ๒ ร้อยกว่าเขต 
ซึ่งโดยงบประมาณที่มีจะพยายามจัดสรรให้เกิดโรงเรียนคุณภาพในเบื้องต้นก่อนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 
ในชุมชนที่จะส่งลูกหลานของตนเข้ามาเรียนในโรงเรียน ในส่วนเรื่องการควบรวมโรงเรียนพยายามใช้การ
ประนีประนอมว่าถ้าโรงเรียนไหนมีครูไม่ครบชั้นเรียนจะสามารถแบ่งนักเรียนบางส่วนมาเรียนในโรงเรียนอีกโรง
ที่พร้อมกว่าก่อนได้หรือไม่ ซึ่งชุมชนอาจมีความกังวลว่าโรงเรียนที่ทางชุมชนได้สร้างมาอาจหายไปแต่ถ้าเรา  

มุ่งความสนใจไปที่ตัวเด็กนักเรียนแล้ว
ค าตอบมันจะง่ายมากที่เป็นประโยชน์
กั บ ตั ว เด็ ก นั ก เ รี ย น ม า ก ที่ สุ ด 
และกระทรวงศึกษาธิการก็ด าเนินการ
หาแนวทางในทุ กรูปแบบ เพ่ื อหา

รูปแบบที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาดังกล่าวนี้ และจะด าเนินการคัดครูและผู้อ านวยการที่มีความตั้งใจเข้ามา
ท างานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้คุณภาพ 

 ๓) ประเด็นโรงเรียนเอกชน มีความเห็นใจต่อโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมากเพราะ
โรงเรียนเอกชนจะคอยสนับสนุนภาครัฐในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบายโรงเรียนอยู่
ประจ าเรียนฟรีเป็นโครงการที่จะดึงเด็กที่ออกนอกระบบให้เข้ากับมาอยู่ในระบบ โดยให้เด็กเรียนฟรี ๓ ป ี
แต่ต้องมาอยู่มากินอยู่ในโรงเรียนอาชีวะนั้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงโรงเรียนอาชีวะทั้งหมด ๘๗ แห่งเพ่ือที่จะ 
ด าเนินการตามนโยบาย ถ้าโรงเรียนเอกชนสามารถด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนอยู่ประจ าเรียนฟรีได้ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจะยินดีและขอบคุณยิ่ง 
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   ๔) ประเด็นเงินอุดหนุนรายหัว ไม่มีการเพ่ิมมาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้วอีกทั้ งมีภาวะ 
ค่าเงินเฟ้อต่าง ๆ ในขณะนี้อยู่ในช่วงก าลังเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการเพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัว
แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงที่รัฐจะต้องใช้เงินไปในสถานการณ์โควิดอย่างมหาศาล แต่ยังยืนยันว่าจะน าเรื่องนี้เข้าสู่ 
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   ๕) ประเด็นการให้เด็กเรียนออนไลน์ ทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีความเห็นว่าการให้เด็ก
เรียนออนไซด์มีผลดีกว่าการเรียนออนไลน์ที่ไม่ตอบโจทย์ แม้การเรียนออนไลน์จะท าให้เด็กได้รับวิชาการแต่ก็มี
ผลเสียท าให้เด็กขาดความรับผิดชอบ เด็กติดเกมส์ กระทรวงศึกษาธิการก็พยายามผลักดันให้มีการเปิดโรงเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ครูและนักเรียนฉีดวัคซีน แต่อย่างไรก็ตามอ านาจในการตัดสินใจให้เปิดหรือปิดโรงเรียนอยู่ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งบางจังหวัดก็มี
การผ่อนคลายแต่บางจังหวัดก็ยังมีมาตรการคุ้มเข้มอยู่ ในจังหวัดที่มีการคุมเข้มทางกระทรวงศึกษาธิการเคยขอให้
เปิดโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนดอยแต่ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการเปิดได้  

๒. พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา จ านวน ๑ เรื่อง 
๑) ขอความอนุเคราะห์เพ่ือให้ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในโครงการการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีมติให้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และเห็นชอบ ให้มีหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

การประชุมคณะกรรมาธิการที่ประชุมมีมติให้งดประชุมในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ส าหรับ
การประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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